



Những Câu Hỏi Thường Xuyên Về Luật Cấm Của Các Bãi Rác Ở Quận Hạt Alameda.

Luật cấm của các bãi rác ở quận hạt Alameda là gì?

Đầu năm 2009 giới chức điều hành phế liệu của quận hạt Alameda đã ban hành điều luật cấm đổ các mảnh vụn của cây ở các bãi rác của quận hạt Alameda, bao gồm cỏ, lá cây, bụi cây, dây cành và những nhánh cây. Những mảnh vụn cây cối này phải để riêng ở những thùng hay những khu vực đã được chỉ định có ghi rõ ‘clean green’ hay ‘organics’.

Điều luật cấm của các bãi rác áp dụng cho những ai?

Điều luật này áp dụng cho bất cứ những ai hay bất cứ những cơ quan nào thu gom số lượng phế liệu cây cối nhiều đến các bãi rác của quận hạt Alameda bao gồm :

- Những người hành nghề làm vườn và cắt cỏ cho gia cư.
- Những người hành nghề làm vườn và cắt cỏ cho các cơ sở thương mại.
- Những người điều hành gia cư và cơ sở thương mại.
- Những cơ quan chính quyền, trường đại học, nhà thương...
- Những cơ quan có dịch vụ thu gom rác với số lượng hàng tuần từ 4 khối cubic yards trở lên.

Những rác nào được chấp nhận được ở các bãi rác hay các khu được chỉ định ‘clean green’.

Chỉ có các mảnh vụn của cây cối mà thôi, đồng thời những mảnh vụn này phải được để riêng từ các thùng chứa như thủy tinh, bình nhựa, hay những vật liệu khác dù chỉ là những vật liệu với số lượng nhỏ, vì chúng không thể trở thành phân bón được, nên phải đổ ở các bãi rác.

Tại sao phân loại các mảnh vụn cây với rác lại quan trọng?

Cử tri của quận hạt Alameda đã bỏ phiếu bắt buộc 75% phế liệu của các bãi rác phải được tiêu hủy vào cuối năm 2010. Để đạt được mục đích này, các nhà làm vườn có thể giúp quận hạt Alameda bằng cách phân loại rác với các mảnh vụn của cây cối. Hãy bỏ những mảnh vụn cây vào những khu vực đã được chỉ định ‘clean green’ để được biến hóa thành phân bón ngổ hầu giúp cho đất tươi tốt.

Luật cấm ở các bãi rác có áp dụng cho cư dân của quận hạt Alameda khi sử dụng thùng tái chế không?

Những cư dân không thường xuyên thu gom những mảnh vụn cây với số lượng lớn đến các bãi rác. Quý vị nên tiếp tục bỏ những mảnh vụn cây vào những thùng tái chế màu xanh cùng với những vật liệu thiên nhiên khác.

Những gì xảy ra cho quý vị khi không phân loại những mảnh vụn của cây và rác?

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 những người làm vườn và các cơ sở dịch vụ đổ rác không phân loại mảnh vụn của cây và rác sẽ bị phạt. Tiền phạt thêm từ 50% trên lệ phí đổ rác \$100 cho lần đầu vi phạm, trong vòng một năm, và sẽ lên đến \$500 cho lần vi phạm thứ ba. Thỉnh thoảng các xe rác của quý vị sẽ bị kiểm soát tại các địa điểm bỏ rác. Tuy nhiên mục đích điều luật này chỉ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ môi sinh chứ không phải để thu tiền phạt.

Nơi nào để biết thêm chi tiết về những luật cấm này?

Muốn biết thêm chi tiết về điều luật cấm của các bãi rác, xin vào trang nhà www.RecyclingRulesAC.org hay gọi cho landfill Ban Hot line ở số 510-891-6575.